



ข่าวสาร

ศรีปทุม

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University Tel / Fax 0 - 5526 - 7108 <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๑๗๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒

ชมรมศิษย์บัณฑิตศึกษาจัดงาน “เกียรติยศและความภาคภูมิใจ”

ชมรมศิษย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานประสานงานจัดบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาดบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มาแล้วเป็นประจำปี โดยใช้ชื่องานว่า “เกียรติยศและความภูมิใจ”

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีกับมหาดบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เป็นการสร้างชื่อเสียงเกียรติยศ ความภูมิใจให้กับมหาดบัณฑิตและมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มองค์กร บุคคลทั่วไปรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมากขึ้น

สำหรับในปี ๒๕๕๒ นี้ ชมรมฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาดบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ ลาดพellinen มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์)

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ ทำพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลแก่มหาดบัณฑิตดีเด่น จำนวน ๖ ราย มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่มหาดบัณฑิตที่ได้รับทุนวิทยานิพนธ์ จำนวน ๑๑ ราย และพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับมหาดบัณฑิต จำนวน ๔๓ ราย นอกจากนี้มีกิจกรรมเสวนา/ รำวง และอื่นๆ อีกมากมาย

ชมรมศิษย์บัณฑิตศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ศิษย์บัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกันจงได้เงินได้ที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ โทร ๐๕๕-๒๔๑๗๑๑ , ๐๘๑-๘๘๘๖๕๖๕, ๐๘๑-๘๗๑๗๖๔๐

สพด. ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม

- งานแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ “กอล์ฟไข่มุกเกมส์”
 - ทราบกำหนดการและการเตรียมตัว
 - ความดีบนหน้าการฝึกซ้อมของนักกีฬา
 - การจัดรูปแบบขบวนและการแสดง
 - การประกวด “ธิดากอล์ฟไข่มุก”

● เตรียมความพร้อมของบุคลากรในงานพิธีเชื่อมกับพระราชทานปริญญาบัตร และอื่นๆ

สขง. ขออนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงานของสำนักงานฯ เข้าร่วมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

ภาพทิวทัศน์ กิจกรรมการได้ไปบนถนน LISREL เพื่อพัฒนาริชาัย วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยขั้นสูง ด้วยโปรแกรม LISREL ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มี.ค.ที่ผ่านมา ดร.อดุลย์ วัชรวิบูลย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ และ ผศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน ผศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการวิจัยทางการศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพราะในปัจจุบันมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งหากปัญหาวิจัยที่มีตัวแปรซับซ้อน จำต้องใช้สถิติขั้นกลางและสถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวคือ โปรแกรม LISREL

ดังนั้นทางสาขาวิชา ในฐานะมีบุคลากรเชี่ยวชาญในศาสตร์ดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการอบรมนี้ขึ้น โดยให้ความรู้และเสริมทักษะให้กับคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยฯ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ธีรยุทธ ภูษา, ดร.อดุลย์ ไบกุลลาบ และ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับไปพัฒนาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



ททท.คัดเลือกคณะนาฏศิลป์ มรพส. ร่วมงาน ณ เมืองการาจี ปากีสถาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดร่วมงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว Thailand Presentation และ งาน DAWN international Travel & Tourism Show ณ เมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งทางกงสุลใหญ่ฯ เมืองการาจี ได้ขออนุญาตกระทรวงการศึกษานาฏศิลป์ไทยมายัง ททท. เพื่อนำไปแสดงในงานดังกล่าว ดังนั้น ททท.จึงคัดเลือกให้คณะนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ และนักศึกษาจำนวน ๗ คน เดินทางไปปฏิบัติงานทางด้านการแสดงในงานครั้งนี้ ณ เมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดย ททท.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทั้งหมด

อาจารย์นิภารัตน์ กล่าวว่ “คณะของเราสี่ักเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประเทศไทย นำศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน แม้จะมีประสบการณ์ทางการแสดงในกลุ่มประเทศใกล้เคียงทั้ง อินเดีย และบังคลาเทศมาแล้ว แต่ก็ต้องคิดรูปแบบการแสดงให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับประเทศนี้ด้วย โดยจะเน้นการแสดงที่มีจังหวะคึกคัก สนุกสนาน และยังคงรูปแบบการแสดงที่นำความเป็นไทยและความเป็นสากลผสมผสานให้มีความเหมาะสมและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเหมือนเช่นเคย นอกจากคณะนาฏศิลป์ มรพส.จะทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในกลุ่มตลาดนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเศรษฐกิจไทยให้กลับมาคึกคักและดียิ่งขึ้นต่อไป”

